



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกโดยมติการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลการมีส่วนร่วมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ฯ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากการเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างทุกคน ที่ต้องให้ความสำคัญในการวางตัวและประพฤติตามแบบแผนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยกย่องของบุคคลทั่วไป ดังนั้นคณะกรรมการประเมินผลการมีส่วนร่วมฯ จึงมีมติให้พิจารณาจากข้อมูลการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะได้อ้างเป็นกรณีเฉพาะตามวาระโอกาสต่อไป **ทั้งนี้หากพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระที่แจ้งด้วยเหตุอันใดแล้วแต่กรณี จะถูกพิจารณาลดหลักอัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑/ครั้ง ของอัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามรายการงานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานกิจกรรมต่าง ๆ แนบท้ายประกาศนี้**

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยตำรวจตรี

( วัฒนชัย ประไกรวัน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก